

ที่ ศธ ๐๗๐๔๔ / ๖๐๐๒



สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดตรัง
ถ.พิทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกันตัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการฯ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการ
เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง ขอแจ้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน ๒ ราย พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๗ เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๙๐๑๖

<http://trang.nfe.go.th>

“เรียนดี มีความสุข”



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๗ (๒) และมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุเทพ แก่งสันเทียะ)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ต้องพ้นจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง - สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา		
ข้าราชการพลเรือนสามัญ		
๑	นางนงลักษณ์ คิตควร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเลขานุการกรม
๒	นางสาวรัตนา นวลจันทร์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล
๓	นางสาวซัซมน นาคหงษ์สุวรรณ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล
๔	นางสาวพนมพร มงคลเจริญ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มวิชาการบริหารงานบุคคล
๕	นางสาวนันทนา ม่วงฤทธิ์เดช	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มมาตรฐานตำแหน่งที่ ๒
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน		
ข้าราชการพลเรือนสามัญ		
๑	นายทวีศักดิ์ อ่ำลา	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
๒	นายณรงค์ศักดิ์ บุญมาลิก	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
๓	นางปราณี พิเศษธนศักดิ์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ
๔	นางสาวเยาวภา จงพัฒนกิจ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา
๕	นางวราภรณ์ สุขรัตน์ไชยกุล	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
๖	นางสาวปานรดา ฉัตรโชติกุล	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
๗	นางสาววัชรี พรรณรังษี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ
๘	นางสุวรรณ สัจขันุช	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
๙	นางวันเพ็ญ จันทร์ศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ
๑๐	นางจินตนา สุธะนันท์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ
กรมส่งเสริมการเรียนรู้		
ข้าราชการพลเรือนสามัญ		
๑	นายชูชาติ กำลังงาม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มเลขานุการกรม
๒	นายกษิพัฒ ภูลังกา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
๓	นางสาวชลลดา โดพันธ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน
๔	นายณภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๕	นางสาวณภัทร์ศรีณ ศรีเมืองธน	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
๖	นางสาวนิชานันท์ รัชดาภิรดี	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
๗	นางอัจฉโรบล สังขวนิช	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
๘	นางสาวยุพาพรรณ ยิ่งศิริ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ



บัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ต้องพ้นจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง - สังกัด
๒๙	นางสุรรัตน์ สิงห์จินดา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขตลาด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
๓๐	นางอุไรวรรณ สารพันธ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามชัย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
๓๑	นายชูชาติ ทรัพย์รัตน์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพระยืน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น
๓๒	นายวิระพล กลิ่นตา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูพาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น
๓๓	นางณัฐธิยา ทองเกิด	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแก้งนางเมว สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิ
๓๔	นางณัชชกัญ หมื่นสา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพนมสนิคม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
๓๕	นางสาวสมใจ เกิดพุดผล	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทอง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
๓๖	นายสนั่น เตชะนอก	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแก้งคร้อ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิ
๓๗	นางยุพา ประยูรหาญ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคอนสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิ
๓๘	นางชุลีพร เพ็ญจันทร์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแท่น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิ
๓๙	นายประจันต์ อินประสงค์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงทอง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงราย
๔๐	นางณัฐพร เชื้อมหวัน	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเชียงแสน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงราย
๔๑	นางสาวจิราภรณ์ โนราช	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเทิง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงราย
๔๒	นายกัญทิพัฒน์ สมเจริญ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่จัน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงราย
๔๓	นางอุมารณ์ มโนภิรมย์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกันตัง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง
๔๔	นางณัฐนันท์ แก้วจรัส	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเกาะกูด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตราด
๔๕	นางนิลบล องค์กร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่สอด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตาก
๔๖	นายวิชัย สีชาติ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองหริภังค์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครนายก
๔๗	นางวรากร ครุฑขุนทด	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอด่านขุนทด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครราชสีมา
๔๘	นางสาวสมร พงษ์พันธ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบัวใหญ่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครราชสีมา
๔๙	นางสาวอภิรมย์ มนัส	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชนอม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๐	นายสหัส เลิศไกร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งใหญ่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๑	นางแสนสุข อำนวยกา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพระพรหม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๒	นายไพศาล สุขรัตน์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอตาคลี สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครสวรรค์
๕๓	นางสาวอุษุรัส ทัตเต็ม	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองงนบุรี สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครพนม
๕๔	นางนิตยา วุฒพันธ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองราชธิวาส สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาส
๕๕	นางณัฐนิช รัตนนทีไชย	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูเพียง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดน่าน
๕๖	นายมงคล พลาสี	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองบึงกาฬ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬ
๕๗	นางมณีนุช วัตทอง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากคาด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬ
๕๘	นายบุญเลี้ยง บูหงาในเมือง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านด่าน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
๕๙	นางมณีนรัตน์ อัจฉริยพันธ์กุล	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



บัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ต้องพ้นจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง - สังกัด
๙๑	นางสาวปานอร่า อาจสุข	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านดุง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานี
๙๒	นายอำนาจ อินมั่งคัง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลับแล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
๙๓	นางสาวพิมพ์ใจ ศิริสาคร	ครู สถาบันการศึกษาทางไกล
๙๔	นางสาวกัญฐมณี ศรีสุวรรณ	ครู สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคกลาง
๙๕	นางกุลธิดา รัตนโกศล	ครู สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๙๖	นางสาวสุปริดา แผลมหลัก	ครู สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๙๗	นางสาวพนิตดา กิจจนศิริ	ครู สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๙๘	นางทวีภรณ์ บุญลา	ครู สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๙๙	นางสาวบังอร ประเสริฐศรี	ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตจตุจักร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำกรุงเทพมหานคร
๑๐๐	นางมณฑาทิพย์ จันทร์เพ็ญ	ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตบางบอน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำกรุงเทพมหานคร
๑๐๑	นางวิไลพร บุรณเจริญ	ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น
๑๐๒	นายเจษฎากร ใจเย็น	ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองจันทร์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดจันทร์บุรี
๑๐๓	นางสาวสุลิพร นุราชักษ์	ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองเขื่อน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๐๔	นางสาวเอมอร แก้วกล้าศรี	ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรี สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
๑๐๕	นางพัชนี สงไตรรัตน์	ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าแซะ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชุมพร
๑๐๖	นางสาวอิสริย์ คงวัฒนเศรษฐ์	ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหาดขาม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่
๑๐๗	นางยุพดี ดวงคำ	ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสันทราย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่
๑๐๘	นางจารี คงนคร	ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกันตัง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรัง
๑๐๙	นางกัณฑพร พูลศิริ	ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาสมิงก์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตราด
๑๑๐	นางสาวปิ่น เสนาสี	ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าอุเทน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครพนม
๑๑๑	นางจิตาภา ทาญสูงเนิน	ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปรางค์กู่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครราชสีมา
๑๑๒	นายประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ	ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนครราชสีมา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา
๑๑๓	นางเพ็ญศรี กองกลม	ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนครราชสีมา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา
๑๑๔	นางพิสมัย รัตนมณี	ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางใหญ่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนนทบุรี
๑๑๕	นางกิ่งแก้ว เจริญชาติ	ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองบึงกาฬ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบึงกาฬ
๑๑๖	นางสาวระวีวรรณ หงษ์กิตติยานนท์	ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออัญบุรี สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปทุมธานี
๑๑๗	นางสุนิชา บัวทอง	ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๑๘	นายสักรินทร์ โนะ	ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปะนาเระ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปัตตานี
๑๑๙	นางอาบจิต อินทรทองดี	ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ลาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปัตตานี
๑๒๐	นางอรนุช คงฉิม	ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพระนครศรีอยุธยา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๒๑	นางสกวรัตน์ คำแดง	ครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเสนา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

